



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

ที่ 059/2564

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง มาตรการป้องกันและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ตามที่บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลจัสติน ชั้น L โรงแรมจัสตินซิตี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้แล้ว โดยบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษดา ชวนะนันท์)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

(สิ่งที่ส่งมาด้วย)

มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของ
บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-
19

บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา**บอจับตาระการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564** ให้แก่
กรรมการอิสระโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลด
ความแออัดในที่ประชุมอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยผู้ถือหุ้น
สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งท่านสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักเลขานุการ
บริษัท วิจิตรภณท์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) อาคารชวชนันท์ เลขที่ 2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2564
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตาม
มาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังนี้
 - 2.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.0 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
 - 2.2 หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรืออยู่ในเกณฑ์ต้อง
เฝ้าระวังตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัด
กรองอย่างเคร่งครัด
 - 2.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนั่งตามที่นั่งที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเหมาะสม
โดยจะมีการเว้นที่นั่งทั้งด้านซ้ายและขวาในระยะ 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดที่
50 ที่นั่ง (รวมที่ทีมงาน) โดยจะให้สิทธิผู้เข้าประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว
บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าไปในสถานที่ประชุม
 - 2.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในโซนที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา



บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน) VICHITBHAN PALMOIL PUBLIC COMPANY LIMITED

2044 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
2044 PHETBURI EXTENSION ROAD, BANGKAPI HUAYKWANG BANGKOK 10310

- 2.5 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการตามจุดต่าง ๆ
- 2.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกด้านอาหารแอสแตมปี ให้ท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะจากบุคคลอื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
- 2.7 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ จะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์สอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทต่อไป และบริษัทฯ จะทำการตอบคำถามผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เว้นแต่คำถามที่สำคัญ
- 2.8 บริษัทฯ งดให้บริการอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม โดยขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารทุกชนิดในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 2.9 บริษัทฯ ของดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่ม ณ สถานที่ประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- 2.10 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่ประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและควบคุมเวลาการประชุมเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นต้องอยู่ร่วมกันในที่ประชุมนานเกินไป

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองก่อนเข้าสู่พื้นที่ประชุมที่อาจใช้เวลาานานกว่าปกติ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขออภัยในความไม่สะดวกจากขั้นตอนดำเนินการที่เข้มงวดในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป